



ประกาศมหาวิทยาลัยเชียงใหม่
เรื่อง การรับสมัครคัดเลือกบุคคลเข้าศึกษาในมหาวิทยาลัยเชียงใหม่
TCAS รอบที่ ๑ แบบที่ ๑ เพิ่มสะสมผลงาน Portfolio ระดับปริญญาตรี ปีการศึกษา ๒๕๖๔
(เปลี่ยนแปลงครั้งที่ ๑)

ตามประกาศมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ เรื่องการรับสมัครคัดเลือกบุคคลเข้าศึกษาในมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ TCAS รอบที่ ๑ แบบที่ ๑ เพิ่มสะสมผลงาน Portfolio ระดับปริญญาตรี ปีการศึกษา ๒๕๖๔ ลงวันที่ ๒๒ ตุลาคม ๒๕๖๓ และประกาศมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ เรื่องการรับสมัครคัดเลือกบุคคลเข้าศึกษาในมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ TCAS รอบที่ ๑ แบบที่ ๑ เพิ่มสะสมผลงาน Portfolio ระดับปริญญาตรี ปีการศึกษา ๒๕๖๔ (แก้ไขครั้งที่ ๑) ลงวันที่ ๑๔ ธันวาคม ๒๕๖๓ นั้น

เพื่อให้การดำเนินการรับสมัครและคัดเลือกบุคคลเข้าศึกษาในมหาวิทยาลัยเชียงใหม่เป็นไปด้วยความเรียบร้อยและมีประสิทธิภาพ สอดคล้องกับสถานการณ์การระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ระลอกใหม่ ซึ่งส่งผลกระทบต่อผู้สนใจสมัครและคัดเลือกบุคคลเข้าศึกษา มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ จึงเห็นสมควรให้มีการเปลี่ยนแปลงรายละเอียดและกำหนดการ ในบางกิจกรรมเกี่ยวกับการรับสมัครคัดเลือกบุคคลเข้าศึกษาในมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ TCAS รอบที่ ๑ แบบที่ ๑ เพิ่มสะสมผลงาน Portfolio ระดับปริญญาตรี ปีการศึกษา ๒๕๖๔ ประเภทโครงการที่ดำเนินการโดยสำนักทะเบียนและประมวลผล ดังนี้

๑. การสมัคร ให้ผู้ประสงค์สมัคร ดำเนินการผ่านระบบรับสมัครของสำนักทะเบียนและประมวลผล มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ทางเว็บไซต์ <http://www1.reg.cmu.ac.th/ugradapply> ตั้งแต่วันที่ ๖ - ๒๑ มกราคม ๒๕๖๔

เปิดระบบรับสมัคร วันที่ ๖ มกราคม ๒๕๖๔ เวลา ๐๙.๐๐ น.

ปิดระบบรับสมัคร วันที่ ๒๑ มกราคม ๒๕๖๔ เวลา ๒๓.๕๙ น.

๒. การชำระเงิน ผู้ประสงค์สมัครสามารถชำระเงินค่าสมัคร ตั้งแต่วันที่ ๖ - ๒๒ มกราคม ๒๕๖๔ โดยสามารถชำระเงินได้ ๒ ช่องทาง ดังนี้

๑. ชำระเงินสดผ่านเคาน์เตอร์ธนาคารไทยพาณิชย์ จำกัด (มหาชน) ทุกสาขา ตามเวลาทำการของธนาคาร

๒. ชำระเงินผ่านระบบ QR Code โดยสแกนผ่านทาง Mobile Banking ของทุกธนาคาร
(ภายในเวลา ๒๓.๐๐ น. ของวันที่ ๒๒ มกราคม ๒๕๖๔)

๓. การจัดส่งเอกสารการสมัคร ผู้ประสงค์สมัครต้องดำเนินการจัดส่งเอกสารประกอบการสมัครทั้ง ๒ ช่องทาง ดังนี้

๑. อัปโหลดไฟล์เอกสารประกอบการสมัครรายบุคคล เข้าสู่ระบบรับสมัครของมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ทางเว็บไซต์ <http://www1.reg.cmu.ac.th/ugradapply> ตั้งแต่วันที่ ๖ - ๒๒ มกราคม ๒๕๖๔

เปิดระบบส่งเอกสาร วันที่ ๖ มกราคม ๒๕๖๔ เวลา ๐๙.๐๐ น.

ปิดระบบส่งเอกสาร วันที่ ๒๒ มกราคม ๒๕๖๔ เวลา ๒๓.๕๙ น.

๒. จัดส่งเอกสารฉบับพิมพ์ (hard copy) ทางไปรษณีย์ไทยหรือบริษัทรับส่งเอกสาร-พัสดุ และเพื่อความรวดเร็วในการจัดส่งเอกสารควรเลือกจัดส่งเอกสารประเภทด่วนพิเศษ โดยใช้ใบเจ้าหน้าที่ของเอกสารที่อยู่การจัดส่งที่พิมพ์จากระบบรับสมัครของมหาวิทยาลัยเชียงใหม่เท่านั้น (๑ คนต่อ ๑ ช่อง และส่งได้เพียงครั้งเดียว) สามารถจัดส่งเอกสาร ตั้งแต่วันที่ ๖ มกราคม - ๕ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๔ ทั้งนี้ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่จะยึดวันที่ประทับตราเป็นสำคัญ

หมายเหตุ : คณะกรรมการคัดเลือกของสาขาวิชา จะใช้เอกสารฉบับพิมพ์เป็นหลักเพื่อประกอบการคัดเลือกผู้มีสิทธิ์สอบสัมภาษณ์ ดังนั้นถึงแม้ว่าผู้สมัครอาจไม่สามารถส่งเอกสารผ่านระบบออนไลน์ได้ครบทุกรายการภายในเวลาที่กำหนด แต่ผู้สมัครต้องส่งเอกสารฉบับพิมพ์ให้ครบตามที่สาขาวิชาระบุ และในกรณีที่มีการจัดส่งเอกสารฉบับพิมพ์ถึงมหาวิทยาลัยช้ากว่ากำหนด หรือ คณะกรรมการคัดเลือกตรวจสอบพบว่าผู้สมัครมีคุณสมบัติไม่เป็นไปตามเงื่อนไขการคัดเลือก ให้ถือว่าผู้สมัครขาดคุณสมบัติ มหาวิทยาลัยยกเลิกสิทธิ์การเข้ารับการศึกษาและหรือตัดสิทธิ์การเข้าศึกษาโดยไม่ต้องแจ้งล่วงหน้า การตัดสินใจของคณะกรรมการคัดเลือกให้ถือเป็นที่สุด

๔. การประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าสอบสัมภาษณ์ สำหรับประเภทโครงการที่ดำเนินการโดยสำนักทะเบียนและประมวลผล มหาวิทยาลัยเชียงใหม่จะประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าสอบสัมภาษณ์รายบุคคลทางเว็บไซต์ www1.reg.cmu.ac.th/ugradapply ในวันที่ ๔ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๔

๕. การสอบสัมภาษณ์ ให้ผู้มีรายชื่อเข้าสอบสัมภาษณ์ทุกประเภทโครงการ เข้ารับการสอบสัมภาษณ์ผ่านระบบออนไลน์ ในวันที่ ๖ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๔

ยกเว้น ผู้มีสิทธิ์เข้าสอบสัมภาษณ์ในประเภทโครงการรับนักกีฬาที่มีความดีเด่นระดับนานาชาติ/ระดับชาติและนักกีฬามวยทศศาสตร์ ของทุกคณะ และประเภทโครงการเรียนดีโอลิมปิก โครงการเรียนดีภาษาอังกฤษ และโครงการผลิตแพทย์นักวิทยาศาสตร์ ของคณะแพทยศาสตร์ ให้เข้ารับการสอบสัมภาษณ์ผ่านระบบออนไลน์ ในวันที่ ๖ - ๗ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๔

อนึ่ง มหาวิทยาลัยจะแจ้งรายละเอียดเกี่ยวกับการสอบสัมภาษณ์ผ่านระบบออนไลน์ทางเว็บไซต์ www1.reg.cmu.ac.th/ugradapply ในภายหลัง

จึงประกาศมาให้ทราบโดยทั่วกัน

ประกาศ ณ วันที่ ๐ ๕ มกราคม พ.ศ. ๒๕๖๔

(ศาสตราจารย์คลินิก นายแพทย์นิเวศน์ นันทจิต)
อธิการบดีมหาวิทยาลัยเชียงใหม่